



อนุฯ สื่อสารมวลชน วุฒิสภา พิจารณาเป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔

คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ เป็นประธาน



นายนิพนธ์ นาคสมภพ
ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

วาระในการพิจารณาการรับฟังความคิดเห็นจากอนุกรรมการและที่ปรึกษา เกี่ยวกับเป้าหมายที่คณะอนุกรรมการจะขับเคลื่อนต่อไปในปี ๒๕๖๔ ตามกรอบหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “สื่อมวลชนต้องมีสิทธิเสรีภาพ ความถูกต้อง และเป็นโรงเรียนของสังคม”

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะอนุกรรมการได้นำกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ทางคณะอนุฯ จะขับเคลื่อนในการศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ด้วยการตั้งคณะทำงานขึ้นอีกคณะหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว



นายจตุรงค์ เสริมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการ นายวรินทร์ เกษมบริส อนุกรรมการ



ผศ.พิมพ์วิบูลย์ สัจจาศิลป์ อนุกรรมการ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ อนุกรรมการ



นายประเทพ สุจริตกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ นายไตรลจน์ มะะะริต อนุกรรมการ



นายวรวีทย์ ศรีอนันต์รักษา อนุกรรมการ นางสาววิวรรณ จตุรพิรวงศ์ อนุกรรมการ



นางสาวศิวาพร ศรีศักดิ์นันท์ อนุกรรมการ นายชวรงค์ สัมปิตทบาทณี อนุกรรมการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะที่ประเทศไทยควรจะไปให้ถึงในอีก ๕ ปีข้างหน้า ดังนี้

๑) ประชาชนทุกคนจะต้องมีสิทธิในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่โดยที่สื่อมวลชนจะต้องเป็นโรงเรียนของสังคม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีมีพฤติกรรมและวิถีชีวิตอันพึงประสงค์

๒) ควรให้มีการพิจารณาเรื่องของการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนโดยผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้บทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสร้างความน่าเชื่อถือ

๓) บทบาทของสภาวិชาชีพสื่อมวลชนจะต้องมีความเข้มแข็ง สามารถสนับสนุนและส่งเสริม การกำกับดูแลกันเองได้อย่างจริงจัง อีกทั้งจะต้องสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของสื่อ โดยใช้ระบบฐานข้อมูล (Database) เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามประเมินผลพฤติกรรมและผลงานของสื่อ

๔) ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และประชาชนส่วนใหญ่สามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ควรส่งเสริมให้องค์กรด้านสื่อสารมวลชนสามารถตรวจสอบการนำเสนอข่าวปลอม (Fake News) ผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ประชาชนผู้รับสารสามารถรับรู้ข้อมูลไปในทางที่ถูกต้อง

๕) ควรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในสังคม (Social Media Literacy) เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีมติเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมความคิดเห็นจากการอภิปรายของที่ประชุม เพื่อนำไปกำหนดวาระการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป